

วิทยานิพนธ์เรื่อง	หลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คำสำคัญ	ธรรมาภิบาล/สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นักศึกษา	ณัฐกานต์ เวชพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ เจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ ไพรินทร์
หลักสูตร	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2563

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาของการใช้ธรรมาภิบาลในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 3) พัฒนารูปแบบหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประชากรสัมภาษณ์ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คน 2) ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 15 คน 3) กลุ่มผู้บริหารระดับล่างที่มีผลผูกพันต่อการดำเนินงาน จำนวน 12 คน และ 4) กลุ่มนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 30 คน การสัมภาษณ์ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคำถาม และข้อกำหนดแน่นอนตายตัวโดยใช้แบบสัมภาษณ์ชุดเดียวกันในทุกกลุ่มตัวอย่าง และมีการรับฟังความคิดเห็น (Hearing) เพื่อยืนยันผลการศึกษาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นรูปแบบหลักการบริหารกิจการที่ดีของรัฐสภาที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นหลักธรรมาภิบาลสำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีความเหมาะสมในการบังคับใช้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้อามาวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หาค่าเฉลี่ยและค่าความถี่ และวิเคราะห์เชิงคุณภาพในเนื้อหา

โดยผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกอบไปด้วย (1) สภาพปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กรและประมวลจริยธรรม (2) ปัญหาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่ล่าช้า และ

(3) ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม 2) แนวคิดและทฤษฎีธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักการมีส่วนร่วม (4) หลักความโปร่งใส (5) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (6) หลักความคุ้มค่า (7) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (8) หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (9) หลักความเป็นธรรม (10) หลักวัฒนธรรมเอื้ออาทรต่อกันและกัน (11) หลักความเสมอภาคในโอกาส (12) หลักเน้นผลสำเร็จของงาน (13) หลักการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (14) หลักก้าวทันโลกดิจิทัล และ (15) หลักภาวะผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลง และ 3) หลังจากสัมภาษณ์เชิงลึกและรับฟังความคิดเห็นแล้วพบว่า หลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คงเหลือ 10 ประการ ได้แก่ (1) หลักคุณธรรม (2) หลักการมีส่วนร่วม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (5) หลักความคุ้มค่า (6) หลักความเป็นธรรม (7) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (8) หลักการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน (9) หลักนิติธรรม และ (10) หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต